



ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘
เรื่อง ขยายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการ

ด้วย ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘ มีความประสงค์จะทำการขยายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการ ซึ่งประกอบด้วย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ, ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ, ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ รวมทั้งหมด ๑๒ รายการ (ดังปรากฏรายละเอียดตามบัญชีครุภัณฑ์ชำรุดที่แนบท้ายประกาศนี้) โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาจะต้องขอลงชื่อไว้กับทางราชการ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแสดงหลักฐานใบทะเบียนการค้าของกรมสรรพากร และหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงจะมีสิทธิเข้าเสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อของที่ขยายทอดตลาด จะต้องชำระเงินสดตามราคาที่เสนอต่อคณะกรรมการขยายทอดตลาด หรือ ชำระต่อเจ้าหน้าที่การเงิน และพัสดุของพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง ในวันเดียวกัน และต้องทำการขนย้ายครุภัณฑ์ชำรุดที่ซื้อทอดตลาดได้ออกจากบริเวณที่เก็บรักษาภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ หากไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดจะถูกปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

๓. ผู้ที่เสนอราคาได้เป็นผู้ซื้อของที่ขยายทอดตลาด จะต้องเป็นผู้ที่เสนอราคาสูงสุด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่ทางราชการกำหนดไว้ หากผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคาที่ทางราชการกำหนดไว้ทุกราย คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมอาจยกเลิกการขยายทอดตลาดเสียก็ได้ และทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ที่จะงดขายให้แก่ผู้เสนอราคาซื้อทอดตลาดในบางกรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม และทางราชการจะแจ้งให้ทราบทันที

๔. การขยายทอดตลาดครั้งนี้ถือว่า ผู้เข้าเสนอราคาได้เห็นประจักษ์ แล้วถึงสภาพสิ่งของที่จะขยายทอดตลาด ทางราชการจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ และการขายจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติ

๕. ผู้สนใจจะเข้าเสนอราคาประสงค์จะตรวจสอบสภาพสิ่งของและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑสถานจังหวัดระนอง ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๗๗๘๑ ๑๘๒๗ ในวันและเวลาราชการ

๖. การขายทอดตลาดครั้งนี้จะทำการขายตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙ - ๕๑๗

ฉะนั้น เงื่อนไขเกี่ยวกับการขายทอดตลาดอย่างใดที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ทางราชการจะนำเงื่อนไขในการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พลตำรวจตรี



(วิรุทธิ์ เย็นสวัสดิ์)

ผู้บังคับการศูนย์พิพิธภัณฑสถาน ๘

บัญชีราคาขั้นต่ำการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ข้าราชการ
 จำหน่ายโดยวิธีขายประมูลราคาด้วยวาจา
 (แบบท้ายประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘ ลงวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๔)

ลำดับ	ทะเบียน	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ (บาท)	หมายเหตุ
๑	กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล ยี่ห้อ CANON	๑ เครื่อง	๑๒๐	
๒	เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ยี่ห้อ เอกซ์เซอร์เลอร์	๑ เครื่อง	๓๐	
๓	รถยนต์บรรทุก ๑ ตัน ๒ ตอน ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น สตราต้า L๒๐๐ หมายเลขทะเบียนโล่ ๖๖๗๗๔	๑ คัน	๑๗,๐๐๐	
๔	เครื่องโรเนียว ยี่ห้อ แอ็กโกแพค	๑ เครื่อง	๑๕๐	
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ แอปเปิ้ล	๑ ชุด	๑๐๐	
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ คอมแพ็ค	๑ ชุด	๑๒๐	
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อวีวโซนิค	๑ เครื่อง	๑๐๐	
๘	จอภาพคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ วิโซนิค	๑ เครื่อง	๕๐	
๙	เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ยี่ห้อ LEXMARK	๒ เครื่อง	๘๐	
๑๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ SINICA	๒ เครื่อง	๓๐	